



ประกาศ

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
เรื่อง สอบราคาซื้อรถโฟล์คลิฟท์

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถโฟล์คลิฟท์
จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. รถโฟล์คลิฟท์ ขนาด ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้ตีบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็น
ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ใน วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด อำเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้น
ไป ณ สำนักงานสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์


การสอบราคาครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการยกระดับ
สถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา
หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และในกรณีผู้เสนอราคาซึ่งสหกรณ์ฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่กำหนด สหกรณ์ฯ จะพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น
ค่าความเสียหายกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางสหกรณ์ฯ เรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อัน
ส่งผลให้สหกรณ์ฯ ต้องจ้างกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด ได้รับ
อนุมัติเงินอุดหนุนตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตร จากกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วเท่านั้น และกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ/
จัดจ้าง ในรายการดังกล่าว สหกรณ์ฯ สามารถยกเลิกการจัดซื้อ/จัดจ้างได้ โดยผู้เสนอราคาไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้จากทางสหกรณ์ฯ และทางราชการ

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอมมู จำกัด เลขที่ ๕๐/๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคอมมู อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งนี้
เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐๘๑-๔๗๕-๒๔๖๘, ๐๖๔-๙๑๒-๓๔๐๐ ตามวันและเวลาทำการของสหกรณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗


(นายสิริชัย เจริญทองชัย)
ตำแหน่งประธานกรรมการ